

การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา

การทำโครงการนี้ ควรเป็นการคิดกระบวนการทำงานแบบต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาระบบการสร้าง ความเข้าใจเรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อมในสถานศึกษาที่ต่อเนื่อง โดยอาจมีการเลือกทำตั้งต้นในบางกิจกรรมเพื่อนำไปสู่กิจกรรมอย่างรอบด้านในอนาคต

เมนูที่ 4

เป้าหมาย				
<ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเอง 2. กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการป้องกันที่เหมาะสมต่อตัวเองและเข้าถึงทางเลือกในการป้องกันที่หลากหลาย 3. กลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อมและสามารถอยู่ร่วมกันได้ 4. สถานศึกษาไม่มีการเลือกปฏิบัติด้านเอตส์และท้องไม่พร้อมในสถานศึกษา 				
วัตถุประสงค์เฉพาะ	กิจกรรม	เนื้อหา	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานศึกษามีนโยบายการเรียนการสอนเรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อม 2. สถานศึกษาสนับสนุนให้มีระบบบริการด้านเอตส์และท้องไม่พร้อมในสถานศึกษา 3. เยาวชนเข้าถึง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การทำงานกับผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายนโยบายระดับพื้นที่เพื่อให้สนับสนุนการทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อม 2. การพัฒนาศักยภาพครู (อบรม , coaching) 3. การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเอตส์และการตั้งครรภ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้สะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิเด็กและพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง - สถานการณ์เรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อม - ความเชื่อมโยงของโครงการและหลักสูตรการเรียนการสอน - สิ่งที่ต้องการขอการสนับสนุนจากสถานศึกษา - ประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้ <p><u>การสื่อสารเรื่องเอตส์และท้องไม่</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนเรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อม 2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 3. มีอุปกรณ์ป้องกันที่หลากหลายแจกจ่ายและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ 4. มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานศึกษามีนโยบายและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามแผน 2. แกนนำเยาวชนในสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้เอง 3. มีครูอย่างน้อย 1 คนที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อเยาวชนประสบปัญหา 4. เยาวชนเข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิดที่หลากหลาย

<p>อุปกรณ์/วิธีการ ป้องกันเอตส์และ ท้องไม่พร้อมที่ หลากหลาย</p> <p>4. สถานศึกษามีแนว ปฏิบัติด้านเอตส์และ ประกาศเป็นนโยบาย</p>	<p>4. การสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีบทบาท/หรือ เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ เรื่องเอตส์และท้องไม่พร้อม</p> <p>a. กิจกรรมค่าย</p> <p>b. กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา เช่น ฉายหนัง เสียงตามสาย</p>	<p><u>พร้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • เพศสภาพ / สรีระ / อนามัยเจริญ พันธุ์ • ความเท่าเทียม / ความรับผิดชอบ การเคารพความหลากหลายทางเพศ • ลดความรุนแรงทางเพศ • การตั้งครรภ์ • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ • สารเสพติด/ความเข้าใจต่อผู้ใช้สาร เสพติด • สิทธิพื้นฐาน / สิทธิในการรับบริการ สุขภาพ • ข้อมูลการรักษาพื้นฐาน • ความเข้าใจเรื่องการลดการตีตราและ เลือกปฏิบัติ <p><u>ข้อมูลเรื่องการป้องกันรอบด้าน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ถุงยางอนามัย/ถุงอนามัยสตรี • การป้องกันเพื่อแรกคลอด • เข็มสะอาด • การคัดกรอง /รักษา โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ • PrEP/PEP 	<p>ผลกระทบจากเอตส์และท้องไม่ พร้อม เช่น ให้เรียนต่อใน โรงเรียนได้ ไม่เปิดเผย ความลับ</p> <p>5. สถานศึกษามีนโยบายและแนว ปฏิบัติด้านเอตส์ในโรงเรียน (ไม่ เลือกปฏิบัติ ไม่ตรวจเลือด)</p>	<p>(ถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิด ที่ ตรวจตั้งครรภ์)</p> <p>5. เยาวชนสามารถให้ข้อมูลเรื่อง เอตส์ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>6. มีจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อย.....% ของ จำนวนนักเรียนในสถานศึกษา</p> <p>7. สถานศึกษาประกาศนโยบาย ไม่ตรวจเลือดในสถานศึกษา</p>
---	---	---	---	---

	<p>5. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อประสบปัญหา (กลุ่มที่ท้อง/แท้ง/ท้องซ้ำ กลุ่มที่มีเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มที่เผชิญความรุนแรงทางเพศ) และประสานส่งต่อไปยังแหล่งบริการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย • การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด <ol style="list-style-type: none"> 1. ความเข้าใจเรื่องหลักการและการให้บริการปรึกษา 2. มีข้อมูลแหล่งบริการและมีแนวทางในการประสานส่งต่อ (เครือข่ายส่งต่อ) 		
แยกชิ้นออกมาเป็นงานกลาง	พัฒนาเนื้อหา คู่มือ หลักสูตรการทำงานเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม (ระดับประถม) ปล.มัธยมและอาชีวะมีหลักสูตรแล้ว	เป็นการเสนอขอเฉพาะ อาจเป็นหน่วยกลางเช่น กพอ.เป็นคนเสนอขอจบ	เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศและท้องไม่พร้อมระดับประถม	เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศและท้องไม่พร้อมระดับประถม